
Pertamina ประกาศความพรอมสําหรับการควาชัย

ในอนาคต

การประชุมดานพลังงานรายการใหญที่สุดของปีอยางงาน Pertamina Energy Forum 2019 (PEF 2019) ได

ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผานมา หลังเปิดเวทีอภิปรายเชิงลึกหลากหลายหัวขอโดยมีบุคคลาใน

อุตสาหกรรมมารวมงานจํานวนมาก

PT Pertamina (Persero) ยํ้าในที่ประชุม PEF ประจําปีน้ีวา บริษทัจะเดินหน าปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาว

เป็นผูควาชัยในอนาคต

สําหรับการประชุม PEF 2019 ไดถูกจัดขึ้นภายใตธีม “Driving Factors: What Will Shape the Future of

Energy Business” โดยมุงหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานจากพลังงานฟอสซิลมาสูพลังงานที่ยัง่ยืนและเป็นมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

“เราตองการเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลใหกลายมาเป็นพลังงานสะอาด ในขณะเดียวกันก็ปฎิบัติการตามขอตกลงดาน

สภาพภูมิอากาศ พรอมมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการบรรเทาความยากจนผานพลังงานที่มีราคาเอื้อมถึง”

Nicke Widyawati ประธาน บริษทั PT Pertamina (Persero) กลาว

ดวยเหตุน้ี Pertamina จึงจําเป็นตองดําเนินการอยางน อย 5 ภารกิจ ไมวาจะเป็น การเตรียมพรอมสําหรับการคนพบ

และกอสรางโรงกลัน่น้ํามัน ปรับปรุงการเชื่อมตอ รับประกันประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี ตลอดจนการขยายความ

สามารถในการซื้อ และเปลี่ยนมาเป็นพลังงานหมุนเวียน Nicke ระบุ

ภายในงาน ผูรวมอภิปรายที่มีชื่อเสียงตางก็ยํ้าถึงความสําคัญของการเปลี่ยนผานดานพลังงานทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงที่ฉุดไมอยูของอุตสาหกรรมพลังงาน

“การเปลี่ยนผานดานพลังงานกําลังเกิดขึ้นและไมสามารถหยุดยัง้ได ในขณะเดียวกันเชื้อเพลิงฟอสซิลก็กําลังเปลี่ยน

มาเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด” Dharmawan H Samsu ผูอํานวยการฝ ายตนน้ําของ Pertamina กลาวใน

ระหวางพิธีปิดการประชุม

Dharmawan ระบุวา Pertamina จะเดินหน าปรับตัวสําหรับการเปลี่ยนผานดานพลังงาน และบริษทัก็จะสานตอการ

เจรจาที่เกี่ยวของรวมกับรัฐบาลและผูถือหุนทัง้หมด

“Pertamina จะเดินหน าปรับตัวเขาสูการพัฒนาใหมเพื่อกาวขึ้นเป็นผูชนะในอนาคต” เขากลาว

https://www.thaimediapr.com/pertamina-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/
https://www.thaimediapr.com/pertamina-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/
https://www.thaimediapr.com/pertamina-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/


Dharmawan เสริมวา Pertamina มีความมุงมัน่อยางเต็มที่ในการกาวขึ้นเป็นบริษทัดานพลังงานระดับโลกที่

สามารถบรรลุเป าหมายไดตามที่รัฐบาลระบุไวและติดทําเนียบองคกร Fortune Global 500 ภายในปี 2569

PEF 2019 เป็นงานประชุมดานพลังงานที่ผูคนรอคอยมากที่สุด โดยมีผูแทนจากองคตาง ๆ รวมถึงผูเชี่ยวชาญดาน

พลังงานกวา 750 คน มารวมอภิปรายหารือในหัวขอหลักๆ 5 หัวขอ ตัง้แตเรื่องของแนวโนมของตลาด นโยบาย ไป

จนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหมและพลังงานทดแทน ตลอดระยะเวลา 2 ของการจัดงาน

สําหรับวันแรก หัวขออภิปรายในหัวขอแรกไดพาไปสํารวจประเด็น “Global Trend: What is Driving the Energy

Revolution?” ขณะที่หัวขอการอภิปรายที่ 2 กลาวถึง “Road towards Green Energy” และจบดวยหัวขอการ

อภิปรายที่ 3 ซึ่งครอบคลุม “Technological Advancement & Digitalization”

สวนในวันที่สอง การอภิปรายหัวขอที่ 4 ของงานประชุม PEF 2019 ไดเนนไปที่ “Market Trend & Consumer

Behavior” กอนจะปิดฉากลงดวยหัวขอการอภิปรายสุดทายอยาง “Strategy for Energy Transition”


